

Số: /TB-TTHĐND

Đắk Tô, ngày tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 15-16/12/2022, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 29/31 đại biểu HĐND huyện. Các vị Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện; Đại diện Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ Việt nam huyện, lãnh đạo UBND; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Chủ tọa kỳ họp Ông: A Hôn – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bà: Ngô Thị Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; xem xét báo cáo công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện; báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XIV; thảo luận, quyết định đối với các báo cáo chuyên đề, tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XIV như sau:

1. Trên cơ sở thảo luận, phân tích, xem xét các báo cáo, tờ trình; ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện; ý kiến tham gia của các vị đại biểu, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 07 Nghị quyết (*có phụ lục kèm theo*).

2. Kỳ họp thống nhất đánh giá: Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững... Bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra như: Chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới; các chỉ tiêu về nông nghiệp (*cây dược liệu, cây ăn quả, chỉ tiêu trồng rừng đạt*

về diện tích nhưng tỷ lệ cây chết còn cao); việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2022 còn chậm và lúng túng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm; Tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế... cần phải có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để khắc phục tốt nhất các hạn chế này trong thời gian tới.

3. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho Đại biểu thảo luận, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi nhiều đại biểu tham gia vào báo cáo, nội dung trình kỳ họp; Cơ bản các ý kiến thảo luận được UBND tiếp thu bổ sung vào các chương trình và Nghị quyết để triển khai thực hiện, một số ý kiến đã giải trình làm rõ, Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện đúng quy định mang tính xây dựng cao; đã có 02 đại biểu A Chiến và đại biểu Phạm Ngọc Cảnh chất vấn UBND huyện và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện về việc chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; chậm giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

HĐND huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư , xây dựng , các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu ý kiến qua thảo luận, thẩm tra của các Ban, trả lời chất vấn, theo đó cần quyết liệt thực hiện cam kết đã giải trình và báo cáo kết quả về HĐND huyện để đại biểu, cử tri và Nhân dân biết, theo dõi, giám sát. Đồng thời, phải có những chỉ đạo, hành động cụ thể, thiết thực để tạo chuyển biến thực sự ở lĩnh vực được phân công phụ trách. HĐND giao Thường trực HĐND huyện theo dõi giám sát nội dung này.

4. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí A Hôn – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhận định trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong nước, khu vực Tây Nguyên trong đó có tỉnh Kon tum sẽ còn có nhiều diễn biến khó lường; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị , các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian đến như sau

*Một là*, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành tại kỳ họp này. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, sát với tình hình thực tế để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt kết quả. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

*Hai là*, Thường trực HĐND các xã, thị trấn: Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp HĐND các xã, thị trấn đảm bảo chất lượng, đúng nội dung theo luật định. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện, Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội ở địa

phương, bàn các biện pháp cụ thể để triển khai đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao.

*Ba là*, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện: Tăng cường phát huy vai trò giám sát, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện cần làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua.

*Bốn là*, Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân nắm vững nội dung của các Nghị quyết để tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Trên đây là Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THHD.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Nguyễn Hồng Hòa**